

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1540 ราคา 10.00 บาท

“วัชระ” จี้ภายใน 30 วัน ผู้บริหารโตโยต้าต้องตอบให้ชัด จ่ายสินบน จนท.ไทยนับพันล้านจริงหรือไม่

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ แถลงข่าวกรณีที่ได้ส่งหนังสือไปถึงผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทย เพื่อให้ชนะคดีหรือกลับคำตัดสินกรณีภาษีประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ ที่ทางการไทยเรียกเก็บจากการนำเข้ารถโตโยต้าพริอัส และอ้างว่า เกี่ยวกับผู้พิพากษาอาวุโส 3 ท่านในศาลยุติธรรม สร้างความเสียหายให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยล่าสุด ทางบริษัท โตโยต้า มีหนังสือตอบกลับมายังตนว่า บริษัทยึดมั่นที่จะทำการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและประเทศอื่นๆ ให้มีความสำคัญต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างจริงจัง และกำลังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนที่ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เนื่องจากการสอบสวนยังคงดำเนินการไม่เสร็จ และขอขอบเขต ระยะเวลา และผลสรุปของกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ ดังนั้น จึงอาจเป็นการด่วนสรุปเกินไปที่จะคาดเดาผลของการสอบสวนที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นั้น จากการชี้แจงของบริษัท โตโยต้า นี้ ตนขอถามกลับบริษัท โตโยต้า ว่า การที่อ้างว่าเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวน ใครเป็นผู้สอบสวน เป็นภาครัฐหรือเอกชน มีใครเป็นกรรมการสอบสวนบ้าง และเมื่อผลการสอบสวนจะเสร็จเมื่อใด มีการกำหนดระยะเวลาได้หรือไม่

“สิ่งสำคัญที่สุดที่บริษัทสามารถตอบได้ทันทีในขณะนี้ ก็คือ มีการจ่ายเงินนับพันล้านบาทให้ใครจริงหรือไม่ ซึ่งบริษัทต้องมีข้อมูลในฝ่ายบัญชีอยู่แล้ว หากมีการจ่ายจริงก็ต้องบอกว่าจะจ่ายให้ใคร เป็นจำนวนเท่าใด หรือหากไม่ได้จ่ายก็ต้องบอกให้สาธารณชนได้ทราบ ทั้งนี้ หากยังไม่ได้คำตอบใดๆ ก็จะไปยื่นหนังสือทวงถามอีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วัน” นายวัชระ กล่าว

“สิระ” ตกใจยอดผู้ติดเชื้อนิวโอส เสนอล็อกดาวน์สถานเป็นทีแรก เชื่อถ้าตรวจเชิงรุกน่าจะพุ่งหลักหมื่น

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบาว่า ตื่นมาเช้าวันนี้ รู้สึกตกใจกับยอดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่พุ่งสูงสุดถึง 7,000 กว่าราย เสียชีวิต 75 คน ทำให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น อยากเรียกร้องให้สคบ.มาชี้แจงกับประชาชน ว่า จะยับยั้งความสูญเสียของประชาชนคนไทยได้อย่างไรบ้าง จะล็อกดาวน์หรือไม่ เพราะขณะนี้จำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยก็ไม่มีแล้ว และทราบที่วัดพระศรีมหาธาตุ มีการเปิดให้ตรวจหาเชื้อโควิดฟรีวันนี้ (8 ก.ค.) ปรากฏว่ามีประชาชนไปรอจองคิวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จึงเชื่อว่า หากมีการตรวจเชิงรุกเช่นนี้จะมียอดผู้ติดเชื้อถึงหมื่นคนแน่นอน ดังนั้น เสนอว่า ล็อกดาวน์แห่งแรกควรจะเป็นที่รัฐสภา โดยผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรจะเข้ามาที่รัฐสภา โดยเฉพาะในส่วนของกรมการกงระประมาณ ที่มีกรอบเวลาบังคับ ก็ประชุมได้ ซึ่งจากการตรวจสอบตัวเลขจำนวนผู้เข้าสภามาวันนี้ (7 ก.ค.) เกือบหมื่นคน และวิปรัฐบาลก็บอกแล้วให้งดประชุม แต่มีกรมการกงระบางคณะยังคงประชุมอยู่ อยากให้ไปตรวจสอบดูว่าเป็นกรมการกงระชุดไหน

“วันนี้ไม่ต้องเกรงใจใครเลย เราต้องคำนึงถึงชีวิตประชาชนแล้ว ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คนไทยทั้งประเทศจะเดือดร้อน ท่านต้องชี้แจงว่าจะล็อกได้หรือไม่ ถ้าไม่ล็อกดาวน์มีเหตุผลอะไร จะบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างนี้ได้อย่างไร สภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านงบเงินกู้ 4 แสนล้านไปแล้ว ขอให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสภาฯถ้าไม่มีมติสำคัญ ถ้าวันสักอาทิตย์ สองอาทิตย์ ก็ไม่เสียหาย” นายสิระ กล่าว

“ระวี” ตั้งข้อสังเกตอาจมีเบื้องหลังปมฮั้วประมูล เรื่องเบรกถามสดรถไฟรางคู่

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงการเสนอตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาของกลุ่มพรรคเล็ก ว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการยื่นไปแต่รัฐมนตรีคมนาคม คิดภารกิจจึงจะยื่นอีกครั้งในวันนี้ และคาดว่า รัฐมนตรีจะมาตอบคำถามได้ โดยกลุ่มพรรคเล็กได้แจ้งกับวิปรัฐบาล แต่ทางวิปรัฐบาลปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิในครั้งนี้ ซึ่งปกติแล้วในระยะ 6 เดือน กลุ่มพรรคเล็กจะมีโอกาสยื่นกระทู้ถามสดได้ 1 ครั้ง เมื่อรัฐมนตรีไม่มาตอบ วิปรัฐบาลจึงถือว่าหมดสิทธิ ซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงในการไม่ให้ยื่น แต่เหตุผลที่บอกว่าถ้ารัฐมนตรีไม่มาตอบก็หมดสิทธินั้น ตนรับไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมา นายสุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เคยให้เหตุผลว่า กระทู้ถามสดถ้ารัฐมนตรีไม่ตอบ ให้ถือว่าให้ตกไปเลย แต่หลายคนเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญควรถามได้

“กระทู้ถามสดดังกล่าว เนื่องมาจากมีความน่าสงสัยในโครงการประมูลรถไฟรางคู่ ว่า มีการฮั้วประมูลหรือไม่ ซึ่งตนเรียกว่า โครงการ 555 หมายถึง มีการจัดทำสัญญา 5 สัญญา และล็อกให้มีบริษัทที่เข้าประมูลได้ 5 บริษัท และล็อกบริษัทที่ได้ 5 แห่ง โดยตัวเลขขั้นต่ำในการประมูลต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งโอกาสที่มีการประมูลแล้วมีตัวเลขออกมาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยาก และกลัวที่สุด คือ การฮั้วกันของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งตนจะติดตามโดยการทำหนังสือ” นพ.ระวี กล่าว

มูมงายี่

รายจ่ายต้องห้าม กรณีการบริจาค

การบริจาคเสี่ย่คคอกกลมของบริษัทให้กับองค์การการกุศลสาธารณะซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมนตรีรัฐมนตรี จึงนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3)

(กค 0706/9106 ลว. 4 ต.ค. 2547)

บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการคำนวณเงินได้พึงประเมินที่ได้หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้ว ส่วนกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงินทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)

(กค 0706/3628 ลว. 4 พ.ค. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

THAI ASAHI TECHNO-FORT COMPANY LIMITED.

บริษัท ไทย อาซาฮี เทคโนโลยี จำกัด
165/3 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. 038-027 339 Fax. 038-027 338

บริษัท ไทย อาซาฮี เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 09 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
2. พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจของกรรมการ
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

中田清孝

(นายกิติยาภะ นาคาคะ)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ